



Thành phố Seattle

Nguyên tắc về Quyền riêng tư

Thành phố Seattle thu thập thông tin cá nhân từ công chúng để chúng tôi có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ quan trọng bao gồm bảo vệ cộng đồng và cơ sở hạ tầng quan trọng, phản hồi cuộc gọi 911, quản lý chất thải, cung cấp điện và các dịch vụ khác.

Chúng tôi thực hiện tìm kiếm sự cân bằng hợp lý giữa việc thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ cần thiết và bảo vệ sự riêng tư của cộng đồng.

Mặc dù luật về quyền riêng tư bảo vệ một số thông tin cá nhân, nhưng những thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ trở thành ghi chép của chính phủ mà người khác có thể đề nghị xem thông qua yêu cầu hồ sơ công cộng. Vì vậy, điều quan trọng là quý vị cần biết thông tin cá nhân của mình được thu thập khi nào và bằng cách nào, chúng tôi sử dụng thông tin ra sao, cách thức chúng tôi tiết lộ thông tin và thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin.

Các Nguyên tắc về Quyền riêng tư sau đây hướng dẫn những công việc mà chúng tôi thực hiện khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị:

1 Chúng tôi trân trọng sự riêng tư của quý vị...

Bảo mật thông tin cá nhân của quý vị là một việc làm rất quan trọng. Chúng tôi cân nhắc những rủi ro tiềm tàng đối với sự riêng tư của quý vị cũng như sự an lành của cộng đồng trước khi thu thập,

2 Chúng tôi chỉ thu thập và lưu giữ những gì chúng tôi cần...

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ của Thành phố và lưu giữ thông tin cho đến khi nào luật pháp yêu cầu chúng tôi và để cung cấp những dịch vụ này. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết khi nào chúng tôi thu thập

3 Cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị...

Nếu có thể, chúng tôi chuẩn bị sẵn thông tin theo cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị khi chúng tôi thu thập. Chúng tôi cam kết cho phép quý vị lựa chọn cách chúng tôi sử dụng thông tin

4 Chúng tôi chịu trách nhiệm...

Chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân của quý vị sao cho phù hợp với các cam kết của chúng tôi và theo quy định của pháp luật. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị bằng cách hạn chế việc tiếp xúc trái phép và bảo vệ các nguồn tài nguyên trong máy tính của chúng tôi khỏi các đe dọa

5 Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị...

Chúng tôi tuân theo luật pháp liên bang và tiểu bang về việc tiết lộ thông tin khi chúng tôi làm việc với các cơ quan chính phủ bên ngoài và khi hồi âm các Yêu Cầu Tiết Lộ Công Cộng (PDRs). Các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp có ký hợp đồng tiếp nhận hoặc thu thập thông tin cá nhân từ chúng tôi hoặc cho chúng tôi để cung cấp các dịch vụ của

6 Tính chính xác rất quan trọng...

Chúng tôi thực hiện duy trì và sử dụng thông tin cá nhân chính xác cho công việc của Thành phố. Chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân không chính xác, nếu thích hợp. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho các đối tác và nhà cung cấp có ký hợp đồng của chúng tôi thực hiện theo